

# ĐỀ HOẠT ĐỘNG PHỤ NỮ Ở CƠ SỞ NGÀY Càng Có SỨC HÚT

\* KIM LAN

## **Bài 1: Nơi đặt niềm tin của chị em**

Chăm lo đời sống cho chị em, giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, thoát nghèo, xây dựng Hội vững mạnh là những nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Hội LHPN trên địa bàn TP Cần Thơ đã và đang thực hiện đạt được một số kết quả nhất định. Trong đó, nhiều cách làm, mô hình hay ngày càng thu hút chị em tham gia và khẳng định vai trò của Hội trong công tác tập hợp chị em...

Qua hơn nửa nhiệm kỳ (2011-2016), các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ đã thực hiện được một số khâu đột phá, đã và đang huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở và chi, tổ hội, trong đó tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Hội ở cơ sở; tham mưu về cơ chế, chính sách quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nữ cho sự phát triển của thành phố... Tuy nhiên, quá trình thực hiện các khâu đột phá này còn vướng phải những khó khăn mà nguyên nhân chính là do trình độ, năng lực cán bộ Hội các cấp không đồng đều, còn hạn chế dẫn đến việc tuyên truyền, vận động quần chúng chưa đáp ứng yêu cầu, các hoạt động phong trào chưa thu hút được chị em tham gia...

## **Nhiều hoạt động thiết thực**

Nói đến hoạt động phụ nữ ở địa phương, nhiều chị em rất nhanh nhẩu nhắc đến tên các cán bộ Hội đã tận tâm tìm đến và hỗ trợ gia đình các chị tháo gỡ nhiều gút mắc trong cuộc sống. Như bà Nguyễn Thị Lệ, ở khu vực Trường Trung, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, trong lúc trò chuyện với chúng tôi bà luôn nhắc đến tên chị “Năm Nguyệt”- chị Mai Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN phường Trường Lạc. Chính nhờ chị Nguyệt từng bước tìm hiểu, đến nhà thăm hỏi, tìm mọi cách hỗ trợ mà giờ đây bà Lệ đã thoát nghèo và trở thành hội viên tích cực trong các cuộc họp của phụ nữ ở khu vực. Và cũng chính nhờ thường xuyên tham gia họp lệ mà bà Lệ nắm được nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biết được cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, mô hình “Gia đình hạnh phúc”, “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “5 không, 3 sạch”...



Chị Nguyễn Thị Kim Thơ, Chủ tịch Hội LHPN phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ nghề kết cườm đang hướng dẫn chị em trong Câu lạc bộ kỹ thuật kết cườm bình hoa.

Ảnh: X. ĐÀO

Bà Lê cho biết: “Thực tình, nếu tôi chỉ ở nhà buôn bán, không tham gia hội họp cùng chị em thì không nắm được tình hình ở địa phương, không biết nhiều vấn đề về chính sách pháp luật, an ninh trật tự và các thủ đoạn của bọn tội phạm để thực hiện và phòng ngừa...”. Điều này cho thấy vai trò to lớn của Hội LHPN các cấp trong việc tập hợp, vận động chị em xây dựng gia đình hạnh phúc và định hướng chị em sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trên địa bàn thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ nhận thức.

Đồng thời, phát động phong trào đọc sách, báo, tài liệu trong hội viên phụ nữ. Hiện nay, toàn thành phố có 85/85 xã, phường xây dựng được tủ sách về công tác Hội và pháp luật; 619/630 chi hội có kệ sách, góc sách pháp luật.

Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp còn tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; đã thành lập được 49 câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”. Phối hợp với công an thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, duy trì hiệu quả các câu lạc bộ “phụ nữ không tham gia đánh bài, số đề”, “Gia đình không có con, em mắc các tệ nạn xã hội...”. Song song đó, các cấp Hội LHPN còn thực hiện các hoạt động chăm lo cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua việc trao 1.490 suất học bổng, trị giá trên 1,8 tỉ đồng; thường xuyên thăm hỏi, động viên kịp thời gia đình cán bộ Hội viên gặp khó khăn trong cuộc sống và hỗ trợ số tiền trên 5,6 tỉ đồng. Toàn thành phố đã thiết lập được 262 địa chỉ tin cậy; 166 tổ, 31 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình tại cộng đồng...

### **Giúp nhau làm kinh tế, thoát nghèo**

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội LHPN các cấp còn huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh các phong trào “phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “phụ nữ làm kinh tế giỏi”, tích

cực khai thác vốn từ nguồn tín dụng, ngân hàng, dự án, nguồn tự có trong hội viên để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Các cơ sở Hội còn tổ chức cho trên 12.985 lượt phụ nữ dự các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phương pháp quản lý nguồn vốn, xây dựng dự án nhỏ, giúp 3.398 hộ vươn lên thoát nghèo. Từ đó, nhiều mô hình giúp nhau phát triển kinh tế ra đời.

Chị Huỳnh Thị Tuyết (ở khu vực Phú Lễ, phường Tân Phú, quận Cái Răng) trồng rau ngổ trên mặt nước cặp bờ sông Bến Ba để ổn định cuộc sống. Từ đó, cách làm này được nhân rộng cho nhiều chị em và hình thành mô hình “Trồng rau xanh trên mặt nước”. Chị Từ Thị Chấn, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Phú, quận Cái Răng, cho biết: “Nhờ được hướng dẫn khoa học kỹ thuật và hỗ trợ vốn vay ưu đãi... nên đến nay, tổ trồng rau xanh trên mặt nước của phường đã thu hút 30 chị tham gia. Nhiều chị biết cách chăm sóc rau ngổ tốt, thu nhập lên tới 2 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, trồng rau xanh trên mặt nước còn có thể làm giảm lượng sóng lớn của ghe tàu, làm hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông. Từ hiệu quả của mô hình này, chúng tôi đã nhân rộng ra khu vực Phú Thuận”. Từ nguồn vốn 3 triệu đồng được Hội LHPN phường tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) quận Ô Môn, chị Thái Thị Hiếu (ở khu vực Long Thành, phường Long Hưng, quận Ô Môn) nuôi heo nái đạt hiệu quả cao và giúp đỡ các chị em khác trong xóm cùng phát triển kinh tế như mình.

Bên cạnh việc giúp nhau thoát nghèo, các cấp Hội LHPN còn phối hợp với các đơn vị có liên quan dạy nghề cho các chị, đặc biệt là phụ nữ nông thôn. Trong nửa nhiệm kỳ (2011-2016), Hội LHPN thành phố đã phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội mở 170 lớp dạy nghề cho 6.870 phụ nữ; sau học nghề, có 4.877 học viên có việc làm hoặc tự tạo được việc làm tăng thu nhập cho gia đình.

Chị Hồ Thị Kim Thái (ở khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa), thành viên Câu lạc bộ (CLB) nghề kết cườm của Hội LHPN phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, chia sẻ: “Năm 2013, tôi cùng 34 hội viên theo học lớp căn bản nghề kết cườm, sau 45 ngày, về nhà tôi tìm tòi học thêm mẫu mã mới ở trên mạng như: giỏ xách, chậu hoa, móc khóa. Nghề kết cườm rất tiện lợi, có thể tranh thủ giờ nghỉ ngơi, vừa xem ti vi, vừa làm vẫn được... nên tôi đi học thêm lớp nâng cao do Hội LHPN phường tổ chức, về dạy lại chồng, con và các thành viên trong CLB”. Hiện nay, CLB nghề kết cườm này thu hút được 11 chị ở khu vực 2 (có một số phụ nữ chịu ảnh hưởng bởi tệ nạn xã hội tham gia), giúp các chị có nghề ổn định, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không dính líu các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Theo chị Nguyễn Thị Kim Thợ, Chủ tịch Hội LHPN phường Bùi Hữu Nghĩa, Chủ nhiệm CLB nghề kết cườm, sắp tới, CLB này sẽ nâng lên tổ hợp tác để tranh thủ nguồn vốn từ NHCSXH phát triển hoạt động ngày càng quy mô hơn về chất lượng

sản phẩm, mẫu mã, góp phần cải thiện đời sống cho người lao động, giảm tệ nạn xã hội, xây dựng phường an toàn về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, các cấp Hội LHPN hiện nay cũng quan tâm tạo việc làm, hướng các đối tượng phụ nữ bị vướng vào tệ nạn xã hội hoặc phạm tội trở về hòa nhập cộng đồng, làm ăn chân chính. Cuộc sống gia đình bà Lê Thị Ng. (ở khu vực 5, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) giờ đây tạm ổn với quán bán cháo, giò heo giả cầy. Nhờ cán bộ phụ nữ khu vực và phường hỗ trợ, động viên mà bà Ng. vượt qua mặc cảm, phấn đấu hoàn lương. Trước đây, bà Ng. và chồng đều vướng tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2011, bà Ng. được đặc xá, trở về địa phương nhưng không có việc làm. Cán bộ phụ nữ khu vực 5 giới thiệu cho bà được vay 2 triệu đồng từ nguồn vốn tiết kiệm của Hội LHPN quận Ô Môn. Có vốn vay, bà Ng. mở tiệm bán cháo, giò heo giả cầy, kiếm lời khoảng 100 ngàn đồng/ngày đủ xoay xở trong gia đình. Bà Ng. vui vẻ nói: “Được mấy chị trong Chi hội phụ nữ quan tâm cho vay vốn mở cửa tiệm bán đồ ăn như vậy tôi biết ơn vô cùng. Tôi sẽ cố gắng lo làm ăn chân chính để chăm lo cho gia đình”.

Còn rất nhiều hoạt động, mô hình thiết thực mà các cấp Hội LHPN đã làm và đạt kết quả khả quan nhằm giúp các chị em xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

-----  
**Bài 2: Còn hạn chế, bất cập**